

Tân Thành, ngày 24 tháng 3 năm 2023

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Các quý phụ huynh học sinh trường mầm non Tân Thành

Lời đầu tiên, thay mặt cho Ban giám hiệu nhà trường và toàn thể giáo viên, nhân viên, cùng các cháu của trường mầm non Tân Thành xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các quý phụ huynh của trường mầm non Tân Thành đã có tấm lòng hảo tâm ủng hộ nhiệt tình bằng tinh thần và vật chất tài trợ không hoàn lại 08 điều hòa: Hãng Panasonic CU-XPU12XKH-8 Madein Malaysia trị giá 95.200.000đ (Chín mươi năm triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) cho 04 lớp dãy nhà mới tại lớp 4 tuổi B2, 5 tuổi A1, 5 tuổi A2, 5 tuổi A3); 11cái thảm trải nền(50m²) cho các cháu lớp 4 tuổi B3 và 01bộ đồ chơi cầu trượt, thang leo ở ngoài trời.

Để các cháu của lớp học dãy nhà mới các cháu được sử dụng điều hòa trong mùa hè 2023 là nhờ sự tham gia tích cực với tinh thần trách nhiệm rất cao của các phụ huynh trong ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, của các cô giáo tại các lớp và đặc biệt sự ủng hộ nhiệt thành của 339/341 phụ huynh có con đang học tại trường. Qua đây là nguồn động viên lớn về tinh thần, vật chất của các quý phụ huynh mang đến cho cô và cháu trường mầm non Tân Thành để tốt công tác chăm sóc sức khỏe - giáo dục trẻ trong năm học 2022 – 2023 và những năm học tiếp theo.

Một lần nữa, chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn các quý phụ huynh đã tài trợ cho nhà trường và các cháu có được tài sản này và xin kính chúc toàn thể quý phụ huynh Sức khỏe – Bình an - Hạnh phúc và Thành đạt trong cuộc sống. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng, quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh ngày càng phát triển bền vững. Trong thời gian tới nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác nhiều hơn nữa từ các Quý đơn vị, Doanh nghiệp các Cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa bàn phường, đặc biệt là các bậc phụ huynh học sinh có con đang học tại trường để trường mầm non Tân Thành có cơ sở vật chất đảm bảo

trường chuẩn và các cháu luôn đảm bảo sức khỏe để học tập và phát triển tốt nhất.

Trân trọng!



Vũ Thị Huân